



สิ่งที่น่าสนใจ

- กลไก Megaways™ ที่โดดเด่น
- โวลต์มีตบอลส์จะยังอยู่บนหน้าจอในช่วงรีแอคชั่น
- ฟรีสปินพร้อมตัวคูณมีตบอลส์ไร้ขีดจำกัด
- ซีโอโบนัส™ เพื่อซื้อฟรีสปิน

BTG ขอเสนอ: สไปซี่มีตบอลส์

เตรียมตัวสำหรับการผจญภัยที่ร้อนแรงในโลกของเกมสไปซี่มีตบอลส์ ซึ่งเป็นเกม 6 วงล้อ Megaways™ มหกรรมที่ร้อนยิ่งกว่าเตาฟืน!

สัญลักษณ์ที่ชนะจะเปิดใช้งานรีแอคชั่น ทำให้ความมันของเกมร้อนแรงดั่งไฟเออร์! ดาวเด่นที่แท้จริงของการผจญภัยสุดออร์รอยนี่คือโวลต์มีตบอล ฮีโร่สเผ็ดซ่าที่มีโอกาสที่จะปรากฏบนวงล้ออย่างร้อนแรงในทุกการหมุน และรีแอคชั่น ก่อนกลมสุดออร์รอยนี้จะปรากฏบนวงล้อที่ 2 ถึง 5 แทนที่สัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งหมด และในขณะที่พวกมันไหลหล่นลงมาในทุกๆ รีแอคชั่น ตัวคูณมีตบอลจะทำให้รสชาติจัดจ้านขึ้น โดยจะเพิ่มให้กับทุกแถวจากมากไปหาน้อย

เมื่อเกมหลักเริ่มร้อนแรงด้วย 5 รีแอคชั่นขึ้นไป เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากรางวัลสูงสุด ซึ่งก็คือ ฟรีสปิน! ฟรีสปินแต่ละครั้งรับประกันว่าจะมีโวลต์มีตบอลซึ่งเป็นการแทนที่ขั้นเทพ ตัวคูณมีตบอลจากเกมหลักจะยังคงเพิ่มความเอร็ดออร์รอยให้กับฟรีสปิน ทำให้เกิดการเดินทางมีรสชาติ สำหรับผู้ที่มองหาความตื่นเต้นในทันที ปลดปล่อยพลังอันร้อนแรงของการซีโบนัส™ และดำดิ่งสู่ใจกลางของฟรีสปิน ที่ซึ่งโวลต์มีตบอลจะเริ่มต้นที่ x4 มั่นใจได้เลยว่ามีตบอลส์รสเด็ดของคุณจะปรุงขึ้นพร้อมความเผ็ดร้อนตั้งแต่เริ่ม

ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ที่ร้อนแรงราวกับมีตบอลอบสดใหม่ส่งตรงจากเตาอบ!

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	6 x 7
วิธีการชนะ	117,649 วิธี
เงินรางวัลสูงสุด	124,880x
ความเสี่ยง	สูงมาก
เดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.10
เดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 20 วิธี
คุณสมบัติ	4 (Megaways™, โวลต์มีตบอลส์, ฟรีสปิน, ซีโบนัส™)
RTP	86.08% - 86.10%, 94.08% - 94.10%, 96.65% - 96.69%

คุณสมบัติในเกม



Megaways™

ด้วยการชนะแบบรีแอคชันและวิธีการชนะ 117,649 วิธีสุดดึงดูดใจ เกมนี้ยกความดีออกจากครัวอิตาลี มาสู่คุณโดยตรง รับชมเวทมนตร์เปิดเผยสัญลักษณ์ที่ชนะทุกด้วยเวทมนตร์สไปซิมิตบอล ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของรีแอคชันสุดเด็ด ซึ่งจะแทนที่โดยสัญลักษณ์เกล็ดพาร์เมซานที่โปรยปรายลงมาจากด้านบน จับตาดูโวลต์หมวก ซึ่งสามารถแทนที่สัญลักษณ์อื่นๆ ได้ทั้งหมดยกเว้นสัญลักษณ์โวลต์มีตบอลสุดร้อนแรง จับโวลต์หมวกบนวงล้อที่ 2 ถึง 5 ที่ซึ่งจะช่วยเติมรสชาติให้กับกลุ่มสัญลักษณ์ที่ชนะของคุณ



โวลต์มีตบอลส์

ในแต่ละการหมุนอันน่ารื่นรมย์และทริกแอคชันที่เย้ายวนใจ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปิดตัวอันร้อนแรงของฮีโร่สุดเผ็ดซ่าของเรา ซึ่งก็คือโวลต์มีตบอลนั่นเอง! ลูกบอลที่อัดแน่นไปด้วยรสชาติ เหล่านี้อาจปรากฏบนวงล้อที่ 2 ถึง 5 เพื่อแทนที่สัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งหมด ที่จะเปลี่ยนทุกการหมุนให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกสุดร้อนแรง โวลต์มีตบอลจะเริ่มต้นด้วยการแสดงด้วยตัวคุณที่แสดงอยู่บนหม้อเหินวงล้อ ซึ่งเหมือนกับสูตรเครื่องเทศลับตำหรับคุณยาย และในขณะที่พวกมันโปรยลงมา ตัวคุณก็จะเพิ่มขึ้นโดยจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งให้กับทุกแถวจากมากไปหาน้อย ความมหัศจรรย์ของโวลต์เหล่านี้จะไม่จางหายไปง่าย! มันอยู่บนหน้าจอตลอดช่วงรีแอคชัน ผสมผสานแต่ละช่วงเวลาด้วยเวทมนตร์เผ็ดร้อนต่างๆ และจะจากไปเฉพาะเมื่อถึงจุดกลางสุดของวงล้อหรือได้รับรางวัล



ฟรีสปิน

เมื่อเกมหลักกำลังรังสรรค์ความตื่นเต้นด้วย 5 รีแอคชันขึ้นไป เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากรางวัลสูงสุด ได้แก่ ฟรีสปิน 8 ครั้ง พร้อมฟรีสปินเพิ่มเติมหนึ่งครั้งทุกๆ รีแอคชันหลังครั้งที่ห้า! ฟรีสปินแต่ละครั้งจะเริ่มต้นด้วยโวลต์มีตบอลนักแทนที่ขั้นเทพ ตัวคุณมีตบอลจากเกมหลักจะยังคงเพิ่มความเอร็ดอร่อยให้กับฟรีสปินอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มรสชาติซาบซ่าให้กับกลุ่มสัญลักษณ์ที่ชนะของคุณอีกชั้น หากมี 5 รีแอคชันขึ้นไป วงล้อจะติดไฟในช่วงฟรีสปิน เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโบนัสอีกรอบ เราจะแจกฟรีสปินเพิ่มเติมให้อีก 4 ครั้งและเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งสำหรับทุกๆ รีแอคชันหลังครั้งที่ห้า การันตีได้เลยว่าต่อมรับรสของคุณจะต้องถูกใจไปกับรางวัลอย่างจุใจแน่นอน



โบนัส™

ปลดปล่อยพลังอันร้อนแรงของโบนัส™ เพิ่มความระอุในขณะที่คุณดำดิ่งสู่ใจกลางของฟรีสปิน! กดไอคอนโบนัส™ เพื่อซื้อฟรีสปิน 8 ครั้งด้วย 65x ของเงินเดิมพัน เดิมความซุซ่าให้กับการเล่นเกมของคุณ และผลงานชิ้นโบว์แดงก็คือโวลต์ตัวคุณมีตบอลที่จะเริ่มต้นขึ้นด้วยรางวัล x4 อันน่าหลงใหล รับรองได้เลยว่าการเดินทางของคุณสู่เกมสไปซิมิตบอลส์จะได้รับการปรุงรสด้วยรางวัลรสจัดจ้านตั้งแต่เริ่มเกม!

รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
ตัวเลือก 94% พร้อมการซื้อโบนัส™	spicymeatballs	spicymeatllsv186	86.08% - 86.10%
ตัวเลือก 95% พร้อมการซื้อโบนัส™	spicymeatballs	spicymeatllsv194	94.08% - 94.10%
ตัวเลือก 96% พร้อมการซื้อโบนัส™	spicymeatballs	spicymeatballsv1	96.59% - 96.60%

เกี่ยวกับ Big Time Gaming

ต้องใช้ BTG ในทุกสล็อตเพื่อการตลาดและการสื่อสารทางข้อความของเกม สไปซิมิตบอลส์, Megaways™ และ การซื้อโบนัส™ เกมนี้รองรับการตั้งค่าความสูงและความกว้างของหน้าต่างตามที่คุณต้องการ ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เปิดเกมเวอร์ชันเดสก์ท็อปในหน้าต่างที่อัตราส่วน 16:9

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวเต็ม: [ที่นี่](#)